



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก

ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก ลงวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ โดยจะดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง จำนวน ๑ ตำแหน่ง คือ พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน จำนวน ๑ อัตรา โดยได้ดำเนินการสอบคัดเลือกเมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ แล้วนั้น

อาศัยอำนาจตามความในประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสุรินทร์ (ก.อบต.จังหวัดสุรินทร์) เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๔๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน ข้อที่ ๔๑๗/๒๐ และเพื่อให้การสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง เป็นไปตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุนิติวัตถุประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก จึงขอประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก ตามบัญชีแนบท้ายนี้

ทั้งนี้ ขอแจ้งให้ผู้ได้รับการสรรหาเลือกสรรทราบว่า

๑. บัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร ใช้ได้ไม่เกิน ๑ ปี นับแต่วันขึ้นบัญชี แต่ถ้ามีการเลือกสรรบุคคลในตำแหน่งเดียวกันนี้อีก และได้ขึ้นบัญชีได้รับการเลือกสรรใหม่แล้ว บัญชีผู้ได้รับการเลือกสรรในครั้งนี้เป็นอันยกเลิกไป

๒. หากปรากฏว่าภายหลังผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรร รายใดมีคุณสมบัติทั่วไปหรือคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งไม่ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ หรือคุณสมบัติที่รับสมัครสอบ ก.อบต. มิได้รับรองว่าเป็นคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร ถึงแม้ว่าจะเป็นผู้ผ่านการเลือกสรร ก็จะไม่มีความสิทธิ์ได้รับการจัดจ้างและแต่งตั้งให้เป็นพนักงานจ้างในตำแหน่งที่ได้รับการเลือกสรรได้

๓. การรายงานตัวเพื่อมาทำสัญญาจ้างเพื่อแต่งตั้งให้เป็นพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก จะเรียกตัวผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรมาทำสัญญาจ้าง ต่อเมื่อ ก.อบต.จังหวัดสุรินทร์ มีมติเห็นชอบแล้ว

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายสมจิต พิมพน้อย)

ประธานกรรมการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง

บัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก

ลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

ลำดับที่	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๑	๐๐๐๑	นางสาวสุตาสวรรค์ มะถึงาม	